



Joy Stellar, J.P Migration Agent
Registration No. 0103611

หากมีคำถามเรื่องวีซ่า Stellar มีคำตอบ
E-mail: visa@stellaraustralia.com

เดลิเวอรี่ ปัญหา ตา ใจ

วันนี้ไม่พูดพาลามท่าเพลง สดคิวเข้าสู่ช่วงตอบปัญหาวีซ่าคาใจกัน
เลยดีกว่าค่ะ: (บก.บอกให้ประหยัดเนื้อที่กระดาษค่ะ)

Question: ปัญหาวีซ่าขาดและตอนนี้กำลังกังวล

สวัสดีค่ะพี่จอย คือว่าวีซ่านักเรียนของหนูขาดไป 3 เดือนแล้วค่ะ ตอนนี้อยู่กับแฟนซึ่งเป็นคนที่นั้นและหนูกำลังท้องได้ประมาณ 2 - 3 เดือนแล้วค่ะ แต่ปัญหามีอยู่ว่า แฟนหนวยังไม่สามารถยื่นเรื่องวีซ่าแต่งงานให้หนูได้ เพราะเขาเคยยื่นเรื่องให้แฟนเก่าเขาไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว แต่เรื่องยังไม่ผ่านเพราะเขาเกิดมีปัญหาทักและแฟนหนูก็จ้างยกเลิกเรื่องที่ยื่นไปให้กับคนนั้น คำถามคือ หนูควรจะทำยังไงดีคะ เพราะวีซ่านักเรียนหนูก็ขาดไปแล้ว วีซ่าแต่งงานก็ยังไม่ยื่นไม่ได้ แดมตอนนี้กำลังท้องอยู่ด้วย ลูกที่จะเกิดมาจะเป็นวีซ่าอะไรคะ แล้วหนูจะได้อยู่กับลูกไหมคะ จะเป็นวีซ่าแบบไหนคะ

Answer: น้องยังคำถามรัวเป็นชุดเลย เอาเป็นว่าขอสรุปปัญหาของน้องก่อนที่จะตอบเป็นข้อๆ นะคะ วีซ่านักเรียนขาดไป 3 เดือนแล้ว ประจำเดือนก็ตันขาดไปอีก 3 เดือนเช่นกัน แฟนเคยยื่นเรื่องสปอนเซอร์คนเก่าแต่ระยะทางยังไม่ถึง 5 ปี ส่วนลูกที่กำลังจะเกิดมาจะได้วีซ่าอะไร และตัวน้องจะอยู่กับลูกได้ไหม การที่วีซ่าเดิมขาดไปโดยไม่มีการยื่นเรื่องวีซ่าชนิดใดๆ รองรับนั้น ภาษาทางการเขาเรียกว่า Over Stay หรืออยู่เกินวีซ่าและอยู่อย่างผิดกฎหมาย ส่วนภาษาบ้านๆ เขาเรียกว่า เป็นผีค่ะ น้องควรระวังกับปัญหาตรงนี้นะก่อน เนื่องจาก เสี่ยงต่อการถูกจับโดยอิมมิเกรชั่น ส่วนจะแก้ด้วยวิธีไหนนั้น ลองมาพิจารณาไตร่ตรองดูตามนี้ค่ะ ที่บอกว่าแฟนน้องเคยแต่งงานและยื่นเรื่องวีซ่าให้คนเก่าแต่เรื่องยังไม่ผ่านแล้วแฟนน้องไปถอนเรื่องออกแล้วนั้น ต้องดูเป็น 2 ข้อคือ 1. การที่เขาเลิกกันและแยกกันอยู่นั้นได้มีการไปทำเรื่องหย่าอย่างเป็นทางการหรือยัง ข้อ 2 ต้องดูว่า เขาถอนเรื่องออกอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางอิมมิเกรชั่นหรือไม่ มีจดหมายจากอิมมิเกรชันยืนยันว่าได้รับเรื่องใหม่ หาก 2 ข้อนี้เคลียร์แน่นอน นั้นหมายถึงน้องก็ไม่ต้องนับวันรอถึง 5 ปีหรอกค่ะ รีบไปจดทะเบียนแต่งงานและรีบยื่นเรื่องวีซ่าโดยด่วน ที่บอกว่าไม่ต้องรอรระยะทาง 5 ปีนั้นเนื่องจากว่าไปสมัครเดิมกับคนเก่าที่นั้นถูกยุติและถอนเรื่องออกมาก่อนที่จะได้รับการพิจารณาด้วยเหตุผลที่ว่า มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างคน 2 คน คือมีการยุติความสัมพันธ์ฉันท์คู่ครองหรือความรักแตกร้างเกินจะประสาน ภาษาอิมมิเกรชั่นเรียกว่า Relationship break down ก็เห็นสมควรว่าควรจะให้เร่งให้ทราบเพื่อให้ไปสมัครวีซ่าไปนั้นถือว่าเป็นโมฆะไป ในสถานการณ์เช่นนี้ย่อมไม่ถือว่าแฟนน้องเสียสิทธิ์ในการทำเรื่องสปอนเซอร์ให้คนใหม่ และไม่จำเป็นต้องให้รอถึง 5 ปี เพราะน้องเองที่กำลังจะมีลูกกับเขาแล้ว ไม่ต้องรอให้ลูกโตก่อนจะหาเรื่องให้

ทำได้เลยทันทีค่ะ ก่อนที่น้องจะถูกอัญเชิญไปอยู่วิลล่า (Villawood Detention Centre) ส่วนที่ถามว่าลูกที่จะเกิดมาจะได้วีซ่าอะไร ก็ต้องเป็นวีซ่าตามฝ่ายที่เป็น P.R. หรือ Citizen ล่ะ จะไปตามวีซ่าที่ขาดไปแล้วของน้องทำไม่ ส่วนในกรณีของน้องเองหากยื่นใบสมัครวีซ่าแต่งงานไปแล้ว ก็จะสามารถยื่น Bridging Visa E เพื่อรอนกว่าใบสมัครวีซ่าคู่ครองของน้องจะได้รับการพิจารณา แต่ก็ไม่เห็นเป็นไรค่ะ อยู่ได้โดยถูกกฎหมายถึงแม้ว่าจะเป็น Bridging Visa ก็ตาม เพราะถือ Bridging E ก็ท้องได้ คลอดลูกได้ อยู่เลี้ยงลูกได้ตามปกติทั่วไป ถือว่าเป็น Vitamin E ก็แล้วกัน ฟังดูดีมีประโยชน์กว่า Bridging E ค่ะ

อ้อ ก่อนจบ คำตอบปัญหา 2 ตั้งของน้องผู้อ่านท่านนี้ ก็อยากฝากข้อสังเกตที่น้องต้องตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นให้ดีกว่า เช็คว่าแฟนว่า จดทะเบียนหย่าหรือยัง หากยัง ต้องไปเคลียร์ให้เรียบร้อย มิเช่นนั้น น้องจะกลายเป็นการจดทะเบียนซ้อน และตอนที่แฟนยกเลิกใบสมัครวีซ่ากับแฟนเก่าของเขานั้น มีหลักฐานเป็นจดหมายหรือไม่ แล้วมีการฟ้องร้องอะไรติดค้างกันอยู่ไหม เช่น มีการร้องเรียนเรื่อง Domestic Violence (การทำร้ายร่างกาย) ระหว่างกันหรือไม่ หากมีเรื่องเช่นนี้อยู่ น้องจะใช้คำแนะนำข้างต้นไม่ได้ ต้องหารือกันใหม่ค่ะ

ก่อนจบในฉบับนี้ นะคะ ทาง EEN (Evolution Employment Network) ฝากข่าวมาว่าจะไปทำ Skill Test คัดเลือกพ่อครัว แม่ครัวไทยเพื่อที่จะเข้าโครงการ Training & Research Visa หากใครมีญาติที่น้องสนใจจะเข้าร่วมโครงการและทำ Skill Test กับทาง EEN ในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้ โปรดแจ้งความจำนงค์โดยส่งชื่อและประวัติการทำงานในสาขา Cookery หรือ Patisserie มีประสบการณ์อย่างต่ำ 3 ปี เข้ามาทาง email visa@stellaraustralia.com นะคะ ใส่หัวข้อเรื่องว่า Skill Test in BKK ทาง EEN จะส่งรายละเอียดของโครงการให้ค่ะ **vr**

พบกันฉบับหน้า
พี่จอย สเทลล่า

